

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 9/2017

001. VŨ MẠNH/ Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, động viên đồng bào Mường Phăng// Đại đoàn kết.- Số 251.- Ngày 8/9/2017 - Tr.4

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông, sáng ngày 7/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Cứu trợ Trung ương đã trực tiếp đến thăm, động viên và tặng quà hỗ trợ bà con nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Mường Phăng là xã nghèo nằm trong chương trình 135 của Chính phủ với 3 dân tộc Thái, Mông, Kinh sinh sống. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn 31%.

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng trong xây dựng nông thôn mới và nỗ lực trong việc giảm hộ nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để phát triển kinh tế qua việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để mỗi gia đình trong xã vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo cuộc sống.

Bên cạnh đó, đảng bộ, chính quyền xã cần quan tâm đến chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ học vấn, đời sống văn hoá tinh thần, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân của người dân, chăm lo cho người nghèo, chăm sóc gia đình chính sách, người có công...

“Xã Mường Phăng cần phát động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi qua việc vận động người dân trồng rau sạch, rau an toàn, quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nâng cao trình độ học vấn để 10-20 năm nữa trình độ học vấn của người dân được nâng lên từ đó mới thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Về lâu dài, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, chính quyền xã cần quan tâm đến việc quy hoạch, nhất là các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở, vùng không an toàn để đảm bảo tính mạng cho người dân. Việc xây dựng khu tái định cư cần khảo sát kỹ, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh nhưng cũng phải đảm bảo về đất sản xuất và điện, đường, trường, trạm.

Tại đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng quà hỗ trợ cho 10 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ vừa qua của xã Mường Phăng. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong mỗi gia đình vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên để có cuộc sống ổn định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đến thăm, tặng quà Cụ Lò Thị Lanh, 93 tuổi - người đã trực tiếp là giao liên và phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bộ đội trong những ngày Đại tướng hoạt động cách mạng tại Mường Phăng trước năm 1954.

Cũng trong sáng 7/9, Đoàn công tác của UB TƯ MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt tại nghĩa trang liệt sĩ A1, thăm hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Mường Phăng, huyện Điện Biên.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các tiền bối đã hiến trọn tuổi thanh xuân, xương máu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân.

Đến thăm khu di tích Quốc gia đặc biệt Mường Phăng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã xúc động viết lưu bút: “Tại nơi đây, 63 năm về trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy trận đánh lịch sử đập toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân Pháp làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đoàn đại biểu UB TƯ MTTQ Việt Nam đến thăm và ôn lại lịch sử vẻ vang, hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh, đóng góp to lớn của Đại tướng và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho độc lập, tự do của tổ quốc. Chúng tôi nguyện sống, học tập, làm việc hết mình để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ anh hùng”.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của UB TƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên. Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao học bổng cho 10 em học sinh người dân tộc vượt khó đạt nhiều thành tích của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên.

Theo chương trình công tác, chiều nay, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ đến thăm, động viên bà con các dân tộc tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - địa phương chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn tỉnh đã có 11 người chết, 2 người bị thương, 332 nhà bị thiệt hại do lốc, lũ, sạt lở đất; 152 nhà phải di dời khẩn cấp; 29 điểm trường và 32 phòng học; 2 trạm y tế bị thiệt hại nặng; 17 công trình thủy lợi, 1 cầu treo, hàng nghìn điểm đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng và nhiều thiệt hại khác về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Ước tính thiệt hại khoảng 154 tỷ đồng.

Ban Cứu trợ tỉnh đã phân bổ kịp thời số tiền 691 triệu hỗ trợ các gia đình có người chết và người bị thương, phân bổ 465 triệu đồng hỗ trợ 31 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà phải di dời khẩn cấp tại huyện Nậm Pồ và huyện Mường Ảng. Thường trực Quỹ Cứu trợ tỉnh dự kiến chi 1,7 tỷ cho 119 hộ phải di dời mỗi hộ 15 triệu đồng, phân bổ 20 tấn gạo cho nhân dân 6 huyện Điện Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ.

002. ANH VŨ/ Cần có giải pháp lâu dài cho người dân sau mưa lũ// Đại đoàn kết.- Số 250.- Ngày 7/9/2017 - Tr.4

Chiều ngày 6/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh Điện Biên để nắm bắt tình hình lũ ống, sạt lở đất diễn ra vừa qua. Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch

Trần Thanh Mẫn đã nghe kết quả công tác Mặt trận tỉnh 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

Thông tin với đoàn về tình hình thiệt hại do mưa lũ thời gian qua trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng cho biết, từ đầu tháng 7/2017 đến nay, địa bàn tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, bão số 4 dẫn đến mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt trong tháng 8, tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông..., đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại một số địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 11 người chết, 2 người bị thương, 332 nhà bị thiệt hại do lốc, lũ, sạt lở đất; 152 nhà phải di dời khẩn cấp; 352 hộ bị thiệt hại với 670,95 ha lúa; 42,14 ha hoa màu; 97,194 ha nuôi tôm, cá; 29 điểm trường và 32 phòng học; 2 trạm y tế bị thiệt hại nặng; 17 công trình thủy lợi, 1 cầu treo, hàng nghìn điểm đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng và nhiều thiệt hại khác với tổng ước tính khoảng 154 tỷ đồng.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn; huy động mọi lực lượng và nguồn lực giúp nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cũng theo ông Lò Văn Mừng, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp nên công tác rà soát, thống kê, phân bổ, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh đang được các cấp, các ngành, MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện để kịp thời hỗ trợ nhân dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Đến ngày 5/9, đã có 32 tỉnh, thành phố và doanh nghiệp đăng ký ủng hộ giúp đỡ nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên khắc phục thiệt hại do mưa lũ, với số tiền 7,6 tỷ đồng thông qua Quỹ cứu trợ tỉnh, trong đó có 19 đơn vị đã chuyển tiền vào Quỹ với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng và 20 tấn gạo.

Về kết quả công tác Mặt trận 8 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng cho biết, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền vận động được triển khai, thực hiện với các hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị địa phương đến với các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Trần Thanh Mẫn chia sẻ những khó khăn, thách thức mà tỉnh Điện Biên phải đối mặt. Tuy nhiên với sự cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tỉnh Điện Biên đã đạt được những thành tựu cơ bản, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, phát triển toàn diện. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả khá tích cực.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, công tác Mặt trận cũng đạt nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, như triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng

nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận đã từng bước được thực hiện, công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm triển khai, hệ thống tổ chức, bộ máy và cán bộ của Ủy ban MTTQ V tỉnh được quan tâm thông qua việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ.

Đối với công tác Mặt trận trong những tháng cuối năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ và các đoàn thể tỉnh Điện Biên quan tâm nắm chắc tình hình nhân dân, ý kiến, kiến nghị cử tri để kịp thời phản ánh về UBNDTTQ Việt Nam Trung ương; đổi mới các hình thức tuyên truyền của MTTQ tỉnh, qua đó tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, MTTQ các cấp cần tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, quan tâm công tác tổ chức, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tinh gọn, hiệu quả.

Trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ tỉnh Điện Biên cần nắm chắc tình hình cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu cho tỉnh có các giải pháp căn cơ, lâu dài, đảm bảo người dân có chỗ ở ổn định sau mưa lũ; đồng thời tỉnh Điện Biên cần quan tâm đến việc quy hoạch tái định cư phù hợp, đảm bảo điện, đường, trường, trạm, không để nhân dân bị đói, khát, con em bỏ học.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý MTTQ tỉnh cần quan tâm giám sát việc phân bổ tiền, hàng tiếp nhận sao cho đúng người, đúng đối tượng, tập trung vào việc hỗ trợ nhà ở, đời sống sinh hoạt, con em đi học. “Dứt khoát không được để xảy ra sai sót trong việc phân bổ làm ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam”. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân cả nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Cứu trợ Trung ương đã trao số tiền ủng hộ 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai.

003. TT/ Khuyến cáo người dân không ra suối vớt củi// Đại đoàn kết.- Số 248.- Ngày 5/8/2017 - Tr.5

Những ngày qua, trên địa bàn xã Búng Lao, huyện Mường Ảng đã có mưa lớn kéo dài khiến nước ở suối Nậm Cô dâng cao, chảy xiết. Do lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, dồn dập nên mực nước rất cao, dòng chảy cuộn cuộn. Nước chảy xiết xong nhiều người dân sinh sống hai bên suối vẫn bất chấp nguy hiểm kéo nhau xuống suối vớt củi, có cả người lớn và trẻ em. Chính quyền địa phương đã có khuyến cáo nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. “Mặc dù biết nguy hiểm đến tính mạng nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, nên chúng tôi vẫn phải ra vớt gỗ, một phần để dành làm chất đốt, phần còn lại để bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình” – người dân xã Búng Lao cho biết.

Được biết trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 8 người chết do mưa lũ, trong đó nhiều nguyên nhân là do vớt củi và bắt cá trên các dòng suối khi nước

đang chảy xiết. Tỉnh Điện Biên cũng đã có công điện để chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời tình trạng này nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong mùa mưa bão.

004. THANH HÀ/ Nỗ lực chăm lo cho người cao tuổi// Người cao tuổi.- Số 157.- Ngày 27/7/2017 - Tr.5

Không chỉ chăm lo chế độ chính sách cho hội viên, nhiều năm qua, Hội NCT các cấp tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm đời sống tinh thần, sức khỏe NCT; thiết thực động viên họ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc cùng con cháu; có ích cho xã hội.

Là tỉnh miền núi cao, còn nhiều khó khăn, song Hội thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành hoàn thiện thủ tục cho 33.300 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hơn 6.000 NCT được khám sức khỏe định kỳ và lập sổ theo dõi sức khỏe. Ngành Y tế cử 20 cán bộ đi đào tạo chuyên khoa Lão; Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập Khoa Lão khoa – Tim mạch, có phòng khám, 93 giường bệnh và 16 y, bác sĩ điều trị cho NCT. Bệnh viện khu vực, Trung tâm Y tế cấp huyện có phòng khám và một số giường bệnh cho NCT.

Do phần lớn NCT chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ, không biết mình có bệnh hoặc biết quá muộn và không tuân thủ phác đồ điều trị, phòng ngừa, nhất là bệnh hiểm nghèo, nên các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở NCT và gia đình khắc phục. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho NCT”, toàn tỉnh khám, tư vấn các bệnh về mắt cho 11.000 NCT, 555 NCT được chữa mắt miễn phí. Phối hợp tổ chức khám mắt và tặng kính nâng thị lực cho 500 NCT tại các huyện nghèo, số tiền 150 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, hơn 4.000 NCT được chúc thọ, mừng thọ số tiền 1,37 tỉ đồng. Có 77 NCT tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà, thiệp mừng thọ và 269 NCT tròn 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ, mừng thọ. Việc chúc thọ, mừng thọ do Hội NCT tham mưu, UBND chủ trì tổ chức chu đáo, trang trọng, trở thành ngày hội tôn vinh, tạo nét đẹp văn hóa trong cộng đồng và ấn tượng tốt với NCT. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các cấp Hội phối hợp trao 2.500 suất quà cho NCT nghèo, cô đơn, số tiền 648,6 triệu đồng; trong đó Hội NCT tỉnh tặng 50 suất và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 5 suất. Hội cơ sở, chi hội, tổ hội quan tâm thăm hỏi, động viên NCT ốm đau; tiễn đưa NCT qua đời chu đáo, tình nghĩa.

Việc trợ cấp xã hội cho NCT theo Luật được duy trì, đạt kết quả tốt. Đến nay, có 7.600 NCT từ 80 tuổi trở lên hưởng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/CP/2013 của Chính phủ và 1.615 người từ 60 – 79 tuổi hưởng chế độ theo Luật Người khuyết tật. Hội phối hợp chặt chẽ với các ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính rà soát, thống kê, xét duyệt và chi trả kịp thời, đúng chế độ chính sách, không để xảy ra khiếu kiện hoặc thiệt thòi cho NCT. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chậm trễ do việc điều tra, xác minh, hoàn tất hồ sơ trình duyệt, Hội tiếp tục tham mưu, giám sát thực hiện.

Hưởng ứng cuộc vận động xóa nhà tạm cho người nghèo, trong đó có NCT, các cấp Hội phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể điều tra, phân loại hộ nghèo

có NCT cô đơn, hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ. Sáu tháng đầu năm, 49 gia đình NCT được xóa nhà tạm và sửa chữa nhà. Song vẫn còn 266 gia đình có NCT đang ở nhà tạm.

Các CLB văn hóa, văn nghệ phát triển ngày càng phong phú, trở thành nhu cầu cần thiết, nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện sức khỏe cho NCT. Toàn tỉnh có 180 CLB, thu hút hơn 5.000 hội viên tham gia, tiêu biểu là TP Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên. TP Điện Biên Phủ tổ chức thành công Hội thi Thể dục dưỡng sinh NCT năm 2017 với 156 thí sinh cao tuổi, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá tốt.

Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội NCT tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 3/4/2017 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. TP Điện Biên Phủ tổ chức làm điểm, ra mắt 2 CLB tại phường Nam Thanh và Noong Bua, thu hút hơn 100 thành viên; hoạt động bước đầu hiệu quả, thiết thực, làm cơ sở nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

005. ĐẶNG NHẬT/ Sẽ nâng cấp sân bay Điện Biên đón tàu bay lớn// Công an nhân dân.- Số 4427.- Ngày 9/9/2017 - Tr.2

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 2501 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không (CHK) Điện Biên. Theo đó, CHK Điện Biên được quy hoạch là CHK nội địa có hoạt động bay quốc tế, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự. Giai đoạn đến năm 2020, cảng có công suất 300.000 hành khách/năm và 500 tấn hàng hóa/năm, với 3 vị trí đỗ tàu bay phục vụ các loại tàu bay A320, A321 và tương đương. Định hướng đến năm 2030, cảng có công suất 2 triệu hành khách/năm, 10.000 tấn hàng hóa/năm với 6 vị trí đỗ tàu bay gồm 3 vị trí cho tàu bay ATR72 và 3 vị trí cho tàu bay A320.

Đối với nhà ga, nhà khách, giai đoạn năm 2020, sẽ tiếp tục khai thác sử dụng nhà ga hành khách hiện hữu. Cũng trong giai đoạn này, do nhu cầu khai thác chưa cao nên các hoạt động bay trực thăng, airtaxi, các hoạt động hàng không chung, tư nhân (nếu có) sẽ thực hiện trong nhà ga hành khách. Giai đoạn năm 2030, sẽ nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà ga hành khách mới với 2 cao trình đáp ứng 2 triệu hành khách/ năm. Đồng thời nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà ga hàng không chung, tư nhân (khi có nhu cầu) để phục vụ cho khai thác các hoạt động thay bay trực thăng, airtaxi, hàng không chung...

006. NGUYỄN VIẾT TÔN/ Dự án Quốc lộ 12 chậm tiến độ do... thiếu vốn// <http://baotintuc.vn>.- Ngày 30/09/2017

Dự án Quốc lộ 12 (Km102-Km139+650) chạy qua địa bàn tỉnh Điện Biên là trục giao thông huyết mạch đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư với kinh phí là 538,566 tỷ đồng theo Quyết định 2428/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2011; phê duyệt điều chỉnh lại tại Quyết định 1959/QĐ-BGTVT ngày 1/6/2015.

Theo ông Nguyễn Đình Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Điện Biên, dự án được khởi công năm 2014, đến nay đã cơ bản hoàn thành hạng mục

nền đường và thảm bê tông nhựa mặt đường đạt 35% riêng đoạn từ Km127-Km139+650 với tổng chiều dài 12,8km đã đưa vào khai thác sử dụng, kịp thời phục vụ giao thông an toàn, khối lượng chủ yếu còn lại có đoạn tuyến tránh cung trượt cổ tại Km123, năm 2015 cung trượt tiếp tục hoạt động gây sụt trượt mất đường làm tê liệt quốc lộ 12.

Đến nay dự án đã giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí là 244,5 tỷ đồng (trong đó kế hoạch năm 2017 đã thanh toán là 50 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch từ tháng 4/2017). Qua kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho thấy tại thời điểm này dự án đang dừng thi công do hết vốn. Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Điện Biên tình hình vốn cấp cho dự án hiện đang bị dừng lại. Tại Văn bản số 10219/BGTVT-KHĐT ngày 8/9/2017 thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (đợt 2) dự án không được cấp thêm đồng nào.

Để tuyến Quốc lộ 12 luôn được thông suốt, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018, phát huy hiệu quả đầu tư góp phần ổn định tình hình quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2018, trong đó đề nghị bố trí vốn cần thiết trong năm 2016-2020 là 434,066 tỷ đồng, riêng năm 2017 là 294 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được cấp vốn. Hiện đoạn tuyến tránh cung trượt cổ tại Km123 được chủ đầu tư là Sở GTVT Điện Biên thi công đã cơ bản làm xong nền đường, đang chuyển sang thi công các công trình phòng hộ bảo vệ an toàn nền đường nhưng do thiếu kinh phí nên dự án tạm dừng thi công. Từ đó dẫn tới việc nền đường bị sồi lở, tạo thành những rãnh lớn trên mặt nền đường, nhiều điểm sạt trượt mạnh làm mất đường tiềm ẩn mất an toàn giao thông do nền đường chưa được gia cố bảo vệ. Đặc biệt, mỗi đợt mưa lũ gây sồi, sụt, làm tắc rãnh, gây hư hỏng biến dạng nền đường. Khi có vốn thi công trở lại sẽ phải làm lại các vị trí hư hỏng này gây lãng phí vốn.

Hiện nay, mặc dù đoạn tuyến chưa thi công xong nhưng đã được người dân trong khu vực sử dụng phục vụ sản xuất. Theo anh Mùa A Ký, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà (Điện Biên), gia đình anh có ít ruộng nương nằm trên tuyến đường này, hàng ngày gia đình vẫn phải đi lại chăm sóc lúa nương.

“Mỗi ngày chúng tôi đi làm nương qua đoạn tuyến giao thông này rất vất vả vì đường giao thông chưa xong. Việc vận chuyển nông sản từ nương về nhà hết sức khó khăn do nền đường bị sồi lở, muốn đưa ngô, lúa về nhà cũng khó”, anh Ký cho hay.

Quốc lộ 12 có chiều dài 283,319 km với điểm đầu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu), điểm cuối kết thúc tại ranh giới giữa hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Đây là trục đường huyết mạch kết nối Quốc lộ 6 đi qua Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và là quốc lộ kết nối các tỉnh Tây Bắc và Thủ đô Hà Nội.

Nếu được cấp đủ kinh phí phục vụ thi công chắc chắn tuyến quốc lộ 12 sẽ phát huy hiệu quả, bảo đảm an ninh quốc phòng, phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn Điện Biên nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung. Hiện nay, do không được cấp vốn, phải dừng thi công, các cấu kiện đúc sẵn, vật tư, vật liệu để ngoài trời chờ vốn,

nền đường làm xong chưa được gia cố, bảo vệ bị mưa lũ sỏi trôi gây biến dạng, nhiều đoạn bị phá hỏng gây lãng phí. Mong muốn của tỉnh Điện Biên là được Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm đề tuyền Quốc lộ 12 sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế.

007. NAM HƯƠNG - HÀ THU/ Điện Biên: Nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm trong sản xuất Dong riêng// <http://baotainguyenmoitruong.vn>.- Ngày 28/09/2017

Khoảng nửa tháng nữa mùa sản xuất rong riêng ở các xã vùng ngoài huyện Điện Biên chính thức bắt đầu. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong sơ chế dong riêng, các cấp chính quyền huyện, xã và các chủ cơ sở sản xuất đang nỗ lực thực hiện, thay đổi phương thức sản xuất mới.

Độc quốc lộ 279, khu vực thuộc địa phận xã Nà Nhạn, Nà Tấu, huyện Điện Biên tập trung nhiều nhất các cơ sở sơ chế rong riêng, khoảng trên dưới 10 cơ sở và đều được đặt ngay cạnh dòng sông Nậm Rốm. Nhiều năm trước đó, hoạt động sản xuất sơ chế dong riêng của các cơ sở này đã gây ra nhiều nhức nhối cho vấn đề môi trường, nguồn nước...

Chuẩn bị bước vào mùa sản xuất dong riêng năm 2017, chính quyền huyện Điện Biên, UBND các xã và đại bộ phận các chủ cơ sở sản xuất dong riêng đã thay đổi nhận thức, đầu tư phương tiện sản xuất mới nhằm hạn chế tối đa việc xả thải ra nguồn nước, ảnh hưởng tiếng ồn và có kế hoạch thu gom, xử lý bã thải.

Ngay từ giữa tháng 8 năm 2017, UBND huyện Điện Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị chức năng và các xã tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động chế biến dong riêng trên địa bàn. Chính quyền các xã, đặc biệt là xã Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng cần khẩn trương rà soát các cơ sở, tiến hành kiểm tra, đôn đốc chủ sản xuất bắt buộc phải xây dựng các ao, bể bể chứa bã thải và nước thải kiên cố đảm bảo lắng lọc trước khi xả ra môi trường. Trong quá trình sản xuất cơ quan chức năng cần thường xuyên giám sát, tiến hành kiểm tra đột xuất nếu phát hiện sai phạm cần xử phạt, đình chỉ hoạt động.

Năm nay, diện tích trồng rong riêng của bà con xã Nà Tấu, huyện Điện Biên tăng gấp đôi so với năm 2016, diện tích khoảng 350 ha, dự ước sản lượng đạt 60 tấn/ha. Hy vọng một vụ dong riêng năng suất sẽ góp phần đưa kinh tế hộ gia đình phát triển.

Ông Giàng A Chợ, Chủ tịch UBND xã Nà Tấu cho biết: Mùa sản xuất dong riêng năm nay chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện, không để bà con phàn nàn hay cấp trên nhắc nhở về tình trạng ô nhiễm môi trường nữa. Thời điểm sắp vào chính vụ chế biến dong riêng, phía chính quyền xã đã rà soát lại tất cả các cơ sở yêu cầu gia cố bể chứa, cũng như yêu cầu ký cam kết bảo vệ môi trường. Vấn đề này, năm nay chắc chắn sẽ hạn chế được vì như mùa sản xuất năm ngoái 100% các cơ sở đã không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường. Đối với bã thải từ dong riêng, bà con đã tận dụng để làm phân bón cho cây trồng, nhiều cơ sở thu mua để trồng nấm... tránh được ô nhiễm môi trường do bã thải dong riêng gây ra.

Chúng tôi đến cơ sở sản xuất của anh Vũ Văn Năm, tại trung tâm xã Nà Tấu, trong lúc các công nhân đang tiến hành sửa chữa hệ thống máy móc để chuẩn bị cho một mùa sản xuất dong riêng mới. Một điều mới ở cơ sở sản xuất này là toàn bộ hệ thống thùng khuôn để sơ chế dong riêng trước kia đang được thay thế bởi hệ thống thùng bom.

Anh Vũ Văn Năm, chia sẻ: Trước kia chúng tôi dùng thùng khuôn thì phải tốn rất nhiều nước để rửa và sơ chế. Đồng nghĩa với lượng nước thải trực tiếp ra các bể chứa, bể lắng trước khi thải ra môi trường sẽ rất lớn. Việc thay thế bằng hệ thống thùng bom sẽ giúp cho việc sản xuất giảm lượng nước thải ra môi trường bởi nếu trung bình mỗi ngày chúng tôi sản xuất khoảng 3 tấn dong riêng thì lượng nước sử dụng để sơ chế chỉ hết khoảng 6m³. Hơn thế việc sử dụng hệ thống này còn giúp giảm thiểu tiếng ồn do guồng quay của thùng khuôn gây ra.

“Chúng tôi đã được UBND xã Nà Tấu tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết bảo vệ môi trường. Từ đó, chủ động xây dựng, gia cố lại hệ thống bể chứa, bể lắng đảm bảo để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.” Anh Năm khẳng định. Trước việc UBND huyện Điện Biên chủ động chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất dong riêng cùng với nhận thức của các cơ sở sản xuất đã và đang dần thay đổi, hy vọng tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất dong riêng gây ra sẽ được giảm thiểu.

008. HOÀNG CHÂU - NAM HƯƠNG/ Điện Biên: Tăng cường phối hợp với 3 tỉnh Bắc Lào trong phát triển nông nghiệp// <http://baotainguyenmoitruong.vn> Ngày 25/09/2017

Trong thời gian từ ngày 24-28/9 đoàn cán bộ Cục Khuyến khích nông nghiệp và Hợp tác xã, Bộ Nông nghiệp và lâm nghiệp, nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm Bun Nắc Xay Nhan Nôn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp làm trưởng đoàn đã có chuyên thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Trong chuyên thăm và làm việc, đoàn tập trung trao đổi kinh nghiệm trong việc khuyến khích nông nghiệp và hợp tác xã có chị em phụ nữ tham gia; nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; kinh nghiệm làm nông nghiệp gắn với du lịch.

Thời gian qua đơn vị chuyên môn Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên đã tích cực thực hiện các nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp đối với Sở Nông Lâm nghiệp các tỉnh: Luông Pra Băng, Phong Sa Ly và U Đôn Xay. Từ năm 2012 đến nay, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 7 tỷ đồng, Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ các mô hình sản xuất lúa giống, trồng nấm, chăn nuôi gà, vịt thương phẩm, hỗ trợ phòng trừ dịch hại châu chấu, chuột tại 2 huyện Phon Thoong và Viêng Khăm (Luông Pra Băng); hỗ trợ phòng, chống các dịch bệnh khác cho cây trồng, vật nuôi và các giống vật nuôi gồm: Nhím, lợn, ong... cùng một số giống hoa như: Ly, lay ơn, hoa cúc. Ngoài ra, Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên còn hỗ trợ tư vấn thiết kế và xây dựng Trung tâm chuyên giao kỹ thuật nông - lâm nghiệp Hạt Thăm, huyện Mường Mây (Phong Sa Ly); hỗ trợ triển khai một số mô hình thí điểm trồng ngô lai, cây ăn quả, sản xuất nấm, chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt, chuyên giao kỹ thuật ương

bán cá giống thương phẩm, cá thịt trong phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp với Sở Nông lâm tỉnh 3 Bắc Lào rà soát lại quy hoạch các Trung tâm để lựa chọn thứ tự ưu tiên một số mô hình là thế mạnh như: Mô hình chăn nuôi gà, chăn nuôi bò, thủy sản... Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành các Trung tâm thuộc 3 tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ các mô hình sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản; phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, cây trồng; phối hợp tuyên truyền trong công tác quản lý bảo vệ rừng, săn bắt động vật hoang dã ở khu vực biên giới. Tiếp tục hỗ trợ đào tạo, mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, quản lý vận hành các công trình thủy lợi; kiến thức về bảo vệ thực vật... cho cán bộ các Trung tâm 3 tỉnh Phong Sa Ly, U Đôm Say, Luông Pra Băng.

Sau buổi làm việc với Sở NN&PTNT, đoàn cán bộ Cục Khuyến khích nông nghiệp và Hợp tác Hợp tác xã, Bộ Nông nghiệp và lâm nghiệp, nước CHDCND Lào đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Sau đó đoàn công tác sẽ đi thăm một số hợp tác xã, mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

009. TRẦN CHÁN/ Góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở Điện Biên// <http://www.qdnd.vn>.- Ngày 26/09/2017

Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở tỉnh Điện Biên đạt được một số kết quả quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Song thực tế cho thấy, tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM ở Điện Biên còn chậm so với kế hoạch. Vì vậy, ứng dụng hệ thống tin địa lý (GIS)-công cụ hữu ích trong tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết với bản đồ sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở Điện Biên.

Có thể khái quát 5 nội dung cơ bản của chương trình xây dựng NTM theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đó là làng xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; sản xuất phát triển bền vững theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, nông thôn ngày càng nâng cao; bản sắc văn hóa, dân tộc được giữ gìn; xã hội nông thôn an ninh tốt, quản lý dân chủ. Vì vậy, ứng dụng hệ thống tin địa lý có ý nghĩa quan trọng giúp ban chỉ đạo xây dựng NTM ở các cấp có những quyết định chính xác, kịp thời trong chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và thứ tự ưu tiên về phân bổ nguồn vốn đầu tư cho từng tiêu chí trên địa bàn cụ thể.

Là tỉnh biên giới, miền núi cao vùng Tây Bắc với diện tích hơn 9.541km², Điện Biên là một trong những địa phương có mật độ dân số thấp nhất cả nước (57 người/km²) và phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở TP Điện Biên Phủ (855 người/km²). Ở các khu vực miền núi cao, như Mường Nhé, mật độ dân số rất thấp (24

người/km²); Nậm Pồ (32 người/km²). Cùng với cả nước, trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Điện Biên cũng đã triển khai xây dựng NTM ở toàn bộ 116 xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, cho đến nay, Điện Biên vẫn là một trong những tỉnh khó khăn trong cả nước. GDP bình quân đầu người của tỉnh thấp hơn so với bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo được xếp vào loại cao nhất cả nước. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 8/116 xã cơ bản đạt các tiêu chí về NTM (đạt kế hoạch đề ra), trong đó 4/116 xã đạt chuẩn NTM (xã Thanh Chăn và xã Noong Hẹt thuộc huyện Điện Biên; xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng; xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ). Điện Biên cũng có 4/116 xã cơ bản đạt 15-18 tiêu chí trong xây dựng NTM (xã Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Xương, huyện Điện Biên; xã Nay Lưa, thị xã Mường Lay) chiếm 3,44% tổng số xã của tỉnh; 6/116 xã đạt 10-14 tiêu chí (chiếm 5,17%); 58/116 xã đạt 5-9 tiêu chí (chiếm 50%); 44/116 xã đạt dưới 5 tiêu chí (chiếm 37,9%).

Từ những kết quả đạt được, có thể nhận thấy tốc độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở Điện Biên còn chậm. Nguyên nhân quan trọng là do cơ sở hạ tầng của các xã, đặc biệt là đường giao thông tuy được đầu tư nhưng chưa đồng bộ và không theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, việc triển khai các nội dung về xây dựng NTM còn dàn trải, thiếu trọng tâm. Một số mục tiêu đề ra, nhưng chưa có kế hoạch bảo đảm về nguồn lực, thiếu các giải pháp quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Cuối cùng là việc huy động nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn lực xây dựng NTM ở Điện Biên chủ yếu vẫn từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp; các nguồn lực huy động từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng còn rất hạn chế.

Để góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng NTM ở tỉnh Điện Biên, vừa qua Trung tâm Địa Môi trường và Tổ chức lãnh thổ đã tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu, gồm: Cơ sở dữ liệu nền địa hình, cơ sở dữ liệu hành chính và cơ sở dữ liệu NTM theo 19 tiêu chí về NTM. Dữ liệu cho phép xem tổng quát hoặc chi tiết kết quả, kế hoạch thực hiện việc xây dựng NTM tại các xã trong toàn tỉnh. Dữ liệu còn cho phép tra cứu kết quả thực hiện các tiêu chí và xây dựng các bản đồ kế hoạch thực hiện NTM của từng huyện trong tỉnh; đồng thời cập nhật thông tin về các tiêu chí từ kế hoạch đã thực hiện được. Cuối cùng, dữ liệu cho phép phân tích, tổng hợp và đánh giá những kết quả đạt được, những việc còn chưa làm được cần nhanh chóng kiểm tra, lập kế hoạch thực thi bổ sung kịp thời.

Có thể khẳng định, việc ứng dụng hệ thống tin địa lý để xây dựng cơ sở dữ liệu NTM, sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở tỉnh Điện Biên.

010. ĐÔNG QUANG/ Phát hiện hơn 190 tỷ đồng sai phạm về kinh tế// Pháp luật Việt Nam.- Số 271.- Ngày 28/9/2017 - Tr.4

Đó là con số được đưa ra tại Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Điện Biên do

Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) công bố hôm qua (27/9) tại tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đoàn công tác số 1, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong nội bộ nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh vẫn còn là khâu yếu. Kết luận một số cuộc thanh tra chưa xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm; chưa xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Thông qua các cuộc kiểm toán tại địa phương phát hiện sai phạm về kinh tế khá lớn, nhưng chưa phát hiện được dấu hiệu tham nhũng, vụ lợi qua các vụ việc. Người đứng đầu một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; việc công khai, minh bạch, tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ của không ít cơ quan, đơn vị còn hình thức...

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TƯ Võ Văn Dũng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên hàng năm cần định hướng trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát trên toàn tỉnh, tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, phức tạp, lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; đặc biệt phải có biện pháp xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức không thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định.

***Cùng ngày, Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN** do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Quảng Bình. Theo đánh giá của Đoàn công tác, một số kiến nghị trong kết luận thanh tra vẫn chưa rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể nên việc tổ chức thực hiện còn khó khăn. Bên cạnh đó, mặc dù phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng ít vụ việc được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự. Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm; hình phạt áp dụng trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế chưa đủ sức răn đe; thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt tỷ lệ thấp.

Ông Nguyễn Hòa Bình lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quan tâm thực hiện có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn công tác; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại công tác xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế mà Đoàn kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị...

011. VÂN ANH/ Mừng Phăng cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi// Pháp luật Việt nam, Số 251, Ngày 8/9/2017 - Tr.2

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng ngày 7/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Cứu trợ Trung ương đã đến thăm, động viên và tặng quà hỗ trợ bà con nhân dân các dân tộc xã Mừng Phăng, huyện Điện Biên- một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... vừa qua.

Biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng trong xây dựng nông thôn mới và nỗ lực trong việc giảm hộ nghèo, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn xã Mường Phăng cần phát động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi qua việc vận động người dân trồng rau sạch, rau an toàn, quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nâng cao trình độ học vấn để thoát nghèo bền vững.

Cũng trong sáng 7/9, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang A1, thăm hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Mường Phăng.

012. KẾ TOẠI// Giải quyết nạn phá rừng và di cư tự do// nông nghiệp việt nam.- Số 182, Ngày 12/9/2017 - Tr.3

UBND tỉnh Điện Biên vừa tổ chức sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do tại huyện Mường Nhé .

Theo đó, qua công tác tuyên truyền, vận động, đa số nhân dân hiểu, chấp hành và đồng tình, ủng hộ chủ trương của tỉnh, góp phần tích cực hợp tác với chính quyền tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Đến nay, 100% các hộ dân đã ký cam kết không di cư tự do, không phá rừng trái phép ở các bản , cụm dân cư của huyện Mường Nhé. Qua quá trình rà soát, đã thống kê có 870 hộ với gần 5.000 khẩu , trong đó số hộ, nhân khẩu đến trước ngày 30/4/2011 là 548 hộ, 3.333 khẩu; đến sau cùng thời điểm là 322 hộ 1.614 khẩu. Cơ quan chức năng đã đăng ký hộ khẩu thường trú cho 535 hộ. đối với hộ mới di cư đến trong năm 2017 và những hộ không đủ điều kiện nhập khẩu, lực lượng phối hợp đã vận động về quê cũ 40 hộ.

Về công tác ngăn chặn tình trạng phá rừng , lực lượng phối hợp đã phát hiện 85 vụ, 142 đối tượng có hành vi hủy hoại rừng; khởi tố 14 vụ, 15 bị can; chuyển cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 36 vụ, 54 trường hợp (còn 35 vụ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định). Đối với công tác đo đất ở, đất SX, lực lượng phối hợp đã đo đất ở cho 664/794 hộ di cư tự do, với diện tích 42,2ha; đo đất SX cho 565/794 hộ di cư tự do, diện tích 1.630ha...

013. NHẬT TUẤN/ Bộ đội Biên phòng bắt quả tang đối tượng vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp// Pháp luật Việt Nam.- Số 272.- Ngày 29/9/2017 - Tr.7.

Đại tá Lê Bá Long - Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT & TP) Bộ đội Biên phòng (BDBP) Điện Biên cho biết: 17h ngày 27/9/2017, phòng PCMT & TP BDBP Điện Biên đã phối hợp với đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, cục PCMT & TP BDBP; Đồn BP cửa khẩu tây trang và cục Hải quan cửa khẩu Tây Trang, phá chuyên án 021L, bắt quả tang Cư Chấn Ly (SN 1996, trú tại bản Kiu Kia, huyện Mường Xay, tỉnh U Đôn Xay, Lào) đang vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Chuyên án 021L được BDBP tỉnh Điện Biên xác lập từ giữa tháng 9/2017 sau khi các trinh sát biên phòng phát hiện một đường dây mua bán ma

túy xuyên quốc gia từ tỉnh U Đôm Xay về huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lý, Lào, rồi đi qua lối mòn hai bên cánh gà cửa khẩu Tây Trang vào Điện Biên tiêu thụ. 14h ngày 27/9, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng trong đường dây dờn thị trấn Mường Mày đi về biên giới Việt Nam, vượt biên qua lối mòn gần mốc 113. thấy mật phục xuất hiện, tên cảnh giới bỏ chạy về bên kia biên giới, bỏ lại Cu Chăn Ly cùng tang vật 24 nghìn viên ma túy tổng hợp được đóng chặt trong 4 gói hàng. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

014. ANH DŨNG/ Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin// bienphong.com.vn.- Ngày 28/09/2017

Biên phòng - Vào lúc 6 giờ ngày 28-9, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BDBP Điện Biên phối hợp với Đội 1, Đoàn đặc nhiệm miền Bắc thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BDBP và Đồn BP Mường Nhà, phá Chuyên án 022L, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, BDBP Điện Biên phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đi tỉnh Lào Cai rồi bán sang Trung Quốc.

Thực hiện kế hoạch đã được vạch sẵn, 6 giờ ngày 28-9 lực lượng phối hợp bí mật theo dõi 1 đối tượng nam, điều khiển xe máy biển kiểm soát 27U1-0615, hướng từ trung tâm bản Ban, xã Mường Nhà đi xã Na Tông, huyện Điện Biên, sau đó đón 1 đối tượng nữ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện, thu giữ 7 bánh heroin cất giấu trong ba lô của đối tượng nữ, có trọng lượng khoảng 2.500g.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng được xác định là Giàng A Vàng, SN 1999 và Mùa Thị Dí, SN 1980, đều có hộ khẩu thường trú tại bản Dư O, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (bố đẻ của Vàng và chồng của Dí là anh em ruột). Mùa Thị Dí khai nhận đã mua số heroin nói trên của 1 đối tượng người Lào, sau đó liên lạc với Vàng đến đón và mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì đã bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.